

## สศท.2 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ"การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ" หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนา ประจำปี 2556

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง "การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และต่อยอดแนวคิดในการพัฒนางานและองค์กร โดยมี นายวิจักร อากัปกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายวิจักร อากัปกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาค เอกชน พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คำปรึกษาและแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิชากิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการ และผลิตผลงานทางวิชาการรวมทั้งนวัตกรรมทางวิชาการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ได้ มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมทางวิชาการจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน กรมฯ จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นเวทีด้านวิชาการให้กับผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ผู้รับบริการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และพัฒนาต่อยอดแนวคิดในการพัฒนางานและองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไป โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้สอบบัญชี พนักงานราชการ บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมด้วยกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กว่า ๑,๒๐๐ คน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนอกจากมีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการแล้ว ยังมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ (N'CEFIC) และคำสั่งทางปกครองกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโดยตรง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ที่จะต้องนำไปปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ได้ทราบแนวปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีและได้มีความ เข้าใจศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ (N'CEFIC) ตลอดจนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกรม และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้วย" อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๕๖ รวม ๒๕ คน อาทิ นายวิจักร อากัปกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น.

ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้วย โดยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "บัญชีชี้ช่องทางธุรกิจสหกรณ์โคนม กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด"



